




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การหารือผู้แทนWHO ช่วยผู้ลี้ภัยเมียนมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, voicetv)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยถึงการนำผู้บริหาร สธ. เข้าหารือ นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.ผลกระทบด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา จากการหยุดให้บริการของ รพ.ในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบเมียนมาหลังจากสหรัฐฯ ระงับการสนับสนุน ส่งผลให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นใน รพ.สังกัด สธ. รวมทั้งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เบื้องต้นได้ชี้แจงผลหารือร่วมกับ Ms.Saima Wazed ผอ.WHO SEARO ว่า ประเทศไทยจะขอรับการสนับสนุน WHO เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากศูนย์พักพิงฯ จำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี โดย Ms.Saima ขอรับไปหารือกับ ผอ.ใหญ่ WHO ต่อไป ทั้งนี้ WHO แสดงความกังวลถึงการจัดการด้านสาธารณสุขในระยะกลางและระยะยาว และการซื้อประกันสุขภาพให้ประชากรต่างด้าว ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะรับผิดชอบ และยินดีทำงานร่วมกับ สธ. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพและเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคตามแนวชายแดนไทย พร้อมชื่นชมนโยบายการดำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของ สธ.ซึ่งได้ขับเคลื่อนนโยบายผ่าน อสม. กว่า 1,080,000 คนทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เกษัช ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวว่ากรณีรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศหยุดสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองในศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เป็นระยะเวลา 3 เดือนเพื่อทบทวนนโยบายต่างประเทศ ทำให้เกิดผลกระทบจริง ได้เตรียมแก้ไขปัญหา โดยระยะสั้น สธ.จะให้คำแนะนำระบบบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขดูแลตัวเองในค่ายได้เอง ส่วนระยะยาวจะช่วยประสานหน่วยงาน เอ็นจีโอ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ รวมถึงแหล่งทุน ทั้งนี้ รมว.สธ.และปลัด สธ.ห่วงใย ได้กำชับและมอบหมายให้ติดตามรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จนถึงขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ทุกอย่างสามารถรับมือได้ พร้อมยืนยัน สธ.จะทำงานอย่างเต็มที่</p>	
<p>เหยื่อถูกกระทำรุนแรงเสียงเป็นจิตเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, thebetter, ch3, hfocus, newtv)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยหลังประชุมร่วมกับ กมธ. การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ว่าความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรง ทำให้เหยื่อมีโอกาสเป็นโรคจิตเวชมากขึ้น 3 เท่า เสี่ยงทำร้ายตัวเอง 4 เท่า และมีภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ 8.2 เท่า ปี 2566 ศูนย์พึ่งได้ของสธ. ให้บริการผู้ได้รับผลกระทบกว่า 12,500 ราย โดย 48% เป็นความรุนแรงทางร่างกาย, 27% ทางเพศ และ 18% ทางจิตใจ กระทั่งฯ ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ พร้อมให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อช่วยเหลือและส่งต่อเหยื่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม เน้นคาร์ดิฟโฟโมเดล ซึ่งเป็นแนวทางลดความรุนแรงในชุมชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หลังพบว่าข้อมูลความรุนแรงของตำรวจ ไม่ครบถ้วนเท่ากับของ รพ. เชื่อว่าการลงดูต้นเหตุ ช่วยลดความรุนแรงได้เพื่อลดอัตราการเกิดเหตุรุนแรงในสังคม</p>	
<p>ไม่อนุมัติสร้างห้องสุขาบุหรี่ยุคใหม่ในอาคารสนามบิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยมติการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 โดยมีประเด็นวาระพิจารณากรณี ทอท. เสนอขออนุญาตทำห้องสุขาบุหรี่ยุคใหม่ในสนามบินว่า ห้องสุขาบุหรี่ในสนามบินยังสร้างภายในอาคารไม่ได้ ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ สธ.ไปดูร่วมกันว่าห้องสุขาบุหรี่ภายนอกเพียงพอหรือไม่ และเหตุใดจึงขอทำลักษณะนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระบบ MOPH Refer</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus, thecoverage)</p> <p>-นพ.วีรุฒิ อิมส์สาราญ รองปลัด สธ. เผยจากการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดิจิทัล โดยให้ รพ.ในสังกัด สป.สธ. เน้นการส่งตัวผู้ป่วยในรูปแบบดิจิทัล ผ่านระบบ moph refer พบมี รพ.เข้าร่วมโครงการแล้ว 865 แห่ง จาก 902 แห่งทั่วประเทศ ออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว 105,051 ใบ ส่วน รพ.สธ. มีการเชื่อมโยงระบบแล้ว 518 แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียมขยายการเชื่อมระบบกับหน่วยงานนอก สธ. เพื่อพัฒนาระบบบริการอย่างไร้รอยต่อแก่ประชาชนต่อไป</p>	
<p>แจ้งเตือนสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, thebangkokinsight, thailandplus, js100, newtv, mcot)</p> <p>-ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 13-16 ก.พ.68 มีแนวโน้มเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่อาจพบบางพื้นที่อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และพื้นที่อื่นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตก ทั้งนี้ สถานการณ์มีแนวโน้มที่จะบรรเทาลงอย่างมีนัยสำคัญหลังวันที่ 16 ก.พ. เนื่องจากอัตราการระบายอากาศเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายฝุ่นละอองมากยิ่งขึ้น</p>	-
<p>รางวัลบรรเทาอาการจากฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-พ.ท.ป.ชลทิศา ทองรัตน์ แพทย์แผนไทยชำนาญการ กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ "สมุนไพรรางจืดบรรเทาฝุ่น PM 2.5" ผ่านรายการ "จับมาคุย" ระบุรางวัลมีสรรพคุณในการล้างพิษและช่วยปกป้องเซลล์จากโลหะหนักที่ปนเปื้อนในฝุ่น เช่น สารหนูและแคดเมียม ทั้งยังช่วยต่อต้านการอักเสบและสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากฝุ่น ขับสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงได้ โดยการใช้น้ำจืดที่มีรูปแบบขางและแคปซูล การรับประทานชาขงควรมีวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร และควรใช้ต่อเนื่อง 4-6 เดือน ส่วนแคปซูลต้องรับประทานตามปริมาณที่ระบุในฉลาก โดยต้องระวังการใช้ในผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวานหรือผู้ที่ทานยาหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรรอื่น ๆ เช่น มะขามป้อมและขมิ้นชัน ช่วยในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้</p>	-
<p>ห้องปลอดฝุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเพิ่มพื้นที่ปลอดฝุ่น ส่งผลให้ขณะนี้ห้องปลอดฝุ่นมากกว่า 12,000 แห่ง และยังคงมีนโยบายในการสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นเพิ่มเติม โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนนิยมใช้บริการเป็นจำนวนมาก คือ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ หรือห้างสรรพสินค้า จึงร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและสมาคมค้าปลีกไทย ยกกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารให้เป็นพื้นที่ปลอดฝุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ ปัจจุบันมีห้องปลอดฝุ่นในสถานที่จำหน่ายอาหาร 266 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มห้องปลอดฝุ่นให้ได้เป็น 20,000 แห่ง ภายใน 3 เดือน</p>	-
<p>โครงการราษฎร์สุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์สุขใจพลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลชลบุรี และทัมตสถานหญิงชลบุรี มีเป้าหมายให้ประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในปี 2565-2568 โครงการฯ ได้ดำเนินงานแล้ว 39 ครั้ง ครอบคลุม 23 จังหวัด มีผู้ได้รับการรักษา 17,789 ราย</p>	
<p>ไขหวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ข่าวสด)</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ในประเทศไทยว่า ในช่วงวันที่ 1 ม.ค.-10 ก.พ.68 มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 89,000 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดได้แก่ 5-9 ปี พบมากที่สุดได้แก่ สายพันธุ์ A ขณะที่สถิติ ปี 2567 ติดเชื้อรวมประมาณ 660,000 คน เสียชีวิต 47 คน จึงถือว่าขณะนี้ไม่น่ากังวล ย้ำกลุ่ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อน ควรป้องกันตนเองด้วยมาตรการส่วนบุคคล ปัจจุบันสายพันธุ์ใช้หวัดใหญ่ยังไม่มี การกลายพันธุ์ ประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคใช้หวัดใหญ่และมีการติดตามการระบาดของโรคจากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างใกล้ชิด และยังมีรายงานความผิดปกติ แนะนำที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการระบาดของโรคใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A อยู่ อาจพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันใช้หวัดใหญ่ก่อนเดินทาง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง และควรซื้อประกันสุขภาพเพื่อเข้าถึงระบบ รพ.ในต่างประเทศ การพบแพทย์ในระบบต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โรคใช้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.68 มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,938 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย สคร.9 นครราชสีมา ขอให้ครูและผู้ปกครองคัดกรองเด็ก ก่อนเข้าเรียน หากมีเด็กป่วยพร้อมกันหลายคนในชั้นเรียนสถานศึกษาอาจพิจารณาให้ปิดชั้นเรียนตามความเหมาะสมเพื่อทำ ความสะอาด พร้อมยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใช้หวัดใหญ่ และขอแนะนำให้ 7 กลุ่มเสี่ยงไป รับวัคซีนป้องกันใช้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน</p>	
<p>คลินิกสุขภาพเท้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เปิดคลินิกสุขภาพเท้า ให้บริการ ตรวจและฟื้นฟูปัญหาเท้าทุกช่วงวัย เช่น เท้าแบน เท้าผิดรูป รองเท้า ตาปลา และปัญหาในนักกีฬาและผู้สูงอายุ พร้อม ให้บริการแผ่นเสริมรองเท้าเฉพาะบุคคล เพื่อลดแรงกดและปรับแนวเท้าให้เหมาะสม แนะนำวิธีเลือกซื้อรองเท้าที่ดี เช่น ควร ปรับสายรัดได้ วัสดุยืดหยุ่น ไม่บีบรัดหน้าเท้า มีพื้นที่เหลื่อมปลายนิ้วเท้า 1-1.5 ซม. พื้นรองเท้าต้องมั่นคง และควรทดลองสวม ก่อนซื้อ โดยเลือกช่วงบ่ายหรือเย็นที่เท้าขยายตัวมากที่สุด</p>	
<p>"น้องหมีเนย" ช่วยเยียวยาผู้ป่วยซึมเศร้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก., เดลินิวส์, ข่าวสด, kapook, ch3, the leader asia, postjung, pptv, ejan, ch8)</p> <p>-ผศ.นพ.สุรัตน์ ต้นประเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ได้แชร์เรื่องราวของผู้ป่วยซึมเศร้ารายหนึ่งผ่าน เพจ สารสมองกับ ออ.หมอสูรัตน์ โดยระบุว่า อาการของผู้ป่วยดีขึ้นเพราะความรักและความสุขที่ได้รับจากการเป็น "นมหมี" หรือแฟนคลับของน้องหมีเนย คนไข้มีอาการซึมเศร้าและต้องทานยารักษา ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น แต่เมื่อได้ติดตามและเชียร์ น้องหมีเนย ก็ทำให้ยิ้มและหัวเราะมากขึ้น จนสามารถลดปริมาณยาได้ ทั้งนี้ ความสุขจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ หรือรอยยิ้มของเด็ก สามารถช่วยเยียวยาหัวใจของผู้ที่กำลังเผชิญกับความเศร้าได้ นอกจากนี้ แพทย์ยังฝากข้อคิดไว้ว่า ทุก คนควรพยายามเป็น "Happy person" ที่สร้างกำลังใจให้ผู้อื่น แทนที่จะเป็น "Toxic person" ที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกแย่</p>	
<p>คุณประโยชน์ "ดอกบัวหลวง"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, newtv)</p> <p>-ดร.รัชณี จันทร์เกษ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เผยสรรพคุณสำคัญดอกบัวหลวง ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เนื่องในวันมาฆบูชา เช่น ช่วยบำรุงหัวใจ แก้อ่อนใน กระหายน้ำ บำรุงกำลัง ช่วยลดไข้ และยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของ ตำรับยาหอมไทยและตำรับยาลดไข้ รวมถึงนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารช่วยส่งเสริมสุขภาพได้หลากหลายเมนู</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, pptv)</p> <p>-พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ ถิ่นภักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ สปสช. เผยว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ทำให้ ปช.สามารถไปรับบริการทันตกรรมได้ที่คลินิกทันตกรรมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมบริการทั้งการตรวจฟัน เคลือบ หลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ได้ปีละ 3 ครั้ง ไม่ต้องร่วมจ่าย แต่หากรับบริการมากกว่า 3 ครั้ง หรือการรักษาที่คลินิกทันตกรรมเอกชนไม่ครอบคลุม สามารถขอรับการรักษาต่อในรพ.รัฐบาลได้ โดยสังเกตคลินิกทันตกรรมที่มี สติกเกอร์ "30 บาทรักษาทุกที่" ติดอยู่ หรือดูรายชื่อคลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมได้ที่ เว็บไซต์ สปสช.</p>	
<p>การฉีดวัคซีนโควิด mRNA บุสเตอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เพจ อีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ผลการศึกษาของศ.จอร์จ เอ็น. Ioannou จาก ม.วอชิงตันในซีแอตเทิล และตีพิมพ์ในวารสาร Annals of Internal Medicine 4/2/2025 ว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด mRNA บุสเตอร์ มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อโควิด 19 มากขึ้น</p>	
<p>ตรวจหาวัณโรคระยะแฝง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-พลโท กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เผยถึงข้อมูลของกรมครุ.ระบุนโรคยังคงเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่ในอัตราที่น่าเป็นห่วงว่า ปชช. ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์ตรวจหาวัณโรคระยะแฝง ณ รพ.ทหารทั้ง 10 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว</p>	
<p>กรณีห้ามขายสุราวันพระ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3</p> <p>-เพจ ไพรวลัย วรรณบุตร โพสต์สนับสนุนเลิกกฎหมายห้ามขายสุราวันพระใหญ่ หลังจากนายกฯสั่งทบทวนกฎหมายห้ามขายสุราในวันพระ พร้อมแนะรัฐบาลควรเข้มงวดการเอาผิดกับผู้ขายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์แล้วซ้ำ รวมถึงการพนันออนไลน์ บุหรี่ไฟฟ้า น้ำกระท่อมและกัญชา ซึ่งเป็นสิ่งที่เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย</p>	
<p>ตระเวนเบิกยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict</p> <p>-โพสต์เตือนว่า มี จนท.รพ. แจ้งมา ช่วงนี้เคสสิทธิเบิกจ่ายตรงอ้างว่ายาหาย ไปขอเบิกยานอกบัญชีมูลค่าสูง ตาม รพ. ต่างๆ เยอะมาก เมื่อตรวจสอบพบว่าเพิ่งไปตระเวนเบิกยามาจาก รพ. แห่งอื่นเป็นจำนวนมากไม่กี่วันก่อนหน้า ขณะนี้ จนท. ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อทำการตรวจสอบ แต่อาจเป็นพวกตระเวนเบิกยาไปขายใช้ช่องโหว่ของระบบหาประโยชน์ใส่ตัวเอง</p>	